



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับกู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น (ระดับปริญญาตรี)

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้พัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) เพื่อให้ดำเนินการด้านการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลา และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น (ระดับปริญญาตรี) โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ	ขั้นตอน	เว็บไซต์ / สถานที่
1 เม.ย. - 15 ก.ค. 67	1. ผู้กู้ยืม (นักศึกษา) ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินลงทะเบียน เข้าใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)	- แอปพลิเคชัน“กยศ.Connect” - เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th
1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 67	2. ผู้กู้ยืม (นักศึกษา) ยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) โดยเอกสารที่ใช้ขอกู้ยืมประกอบด้วย 2.1 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและลงนาม ครบถ้วนของ - ผู้กู้ยืม (นักศึกษา) - บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนา ถูกต้องของ - ผู้กู้ยืม (นักศึกษา) - บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) 2.3 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว - กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรอง เงินเดือนจากหน่วยงาน (ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนาม) - กรณีไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค่าขาย เกษตรกร รับจ้าง ทั่วไป หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นต้น ใช้ กยศ.102 และ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสาร อื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรอง รายได้สังกัด และรับรองสำเนาถูกต้อง 2.4 เอกสารรับรองสถานภาพครอบครัว - กรณีที่ 1 บิดา มารดา หย่าร้าง ใช้สำเนาใบหย่าและ รับรองสำเนาถูกต้อง - กรณีที่ 2 บิดา มารดา แยกทางกันโดยไม่ได้จัด ทะเบียนสมรส	Link : หนังสือให้ความยินยอมใน การเปิดเผยข้อมูล Link : หนังสือรับรองรายได้ ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ. 102) Link : หนังสือรับรองสถานภาพ ครอบครัวผู้กู้ยืม

กำหนดการ	ขั้นตอน	เว็บไซต์ / สถานที่
	<p>- กรณีที่ 3 บิดา มารดา แยกทางกันและผู้กู้ยืมเงินอยู่กับผู้ปกครอง</p> <p>กรณีที่ 2 และ 3 ใช้ หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัด และรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none">1. เอกสารทุกฉบับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ scan เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG อัปโหลดเอกสารผ่าน แอปพลิเคชัน กยศ.Connect/ระบบ DSL2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนต้องชัดเจน/ไม่เบลอ/ไม่หมดอายุ3. เอกสารและสำเนาทุกฉบับ ใช้ปากกาสีน้ำเงินในการกรอกข้อมูล และเซ็นเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ iPad เขียนหรือลงนามได้)	Link : หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้กู้ยืม
1 ก.ค. – 31 ส.ค. 67	<p>3. ผู้กู้ยืม (นักศึกษา) รอฟผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ โดยผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">3.1 จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 25673.2 บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ)3.3 ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามในเอกสาร หมายเหตุ การทำสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการเบิกเงิน นักศึกษาจะต้องมีบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลาม เป็นชื่อของตนเอง (สาขาจังหวัดใดก็ได้)	- แอปพลิเคชัน “กยศ.Connect” - เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th
14-15 ก.ย.67	<p>4. ผู้กู้ยืม (นักศึกษา) ส่งสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วน</p>	ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มิตล

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการและสวัสดิการศึกษากองกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มิตล ชั้น 3 โทรศัพท์ 0 2849 4505, 0 2849 4656

ประกาศ ณ วันที่ **3** เมษายน พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล